

# ด่วนที่สุด

ที่ ขม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๒๒๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ขม ๕๐๓๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยประธานได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. ขอให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการจัดทำแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม ๓) และแผนการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนของเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และให้บูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย</p> <p>๒. มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำข้อมูลรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย ๗ โรคเรื้อรัง ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อให้ทุกอำเภอนำข้อมูลดังกล่าวมาดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการการฉีดวัคซีน โดยขอให้บูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้นำข้อมูลการเสียชีวิตเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีน</p> <p>๓. การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์และสร้างเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่</p>
๒	<p>การกำกับติดตามสถานประกอบการ</p> <p>๑. ให้ ศปก.อำเภอพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว สุ่มตรวจประเมินและสร้างความเข้าใจแก่สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับอำเภออื่นๆ ยังไม่อนุญาตให้เปิดได้ หากมีการฝ่าฝืน ให้ศปก.อำเภอ แจ้งเสนอปิดมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทันที</p> <p>๒. เนื่องจากมาตรการ Covid Free Setting เป็นมาตรการสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอให้นายอำเภอทุกอำเภอ เชิญผู้ประกอบการฯ มาร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการ Covid Free Setting ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>๑. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒. ศปก.อำเภอพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว</p>
๓	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอ จำนวน ๒ กิจกรรม</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑) การสอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบโครงการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย</p> <p>๒) การทดสอบรายวิชาในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p>	
๔	<p>การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้</p> <p>๑. มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ดังนี้</p> <p>๑) แนวเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันการติดเชื้อของ โครonavirus - 19 ฉบับปรับปรุง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วย Coronavirus - 19 แบบโรคประจำถิ่น (Endemic)</p> <p>๒) แนวทางการปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าติดเชื้อ Coronavirus - 19</p> <p>๒. จากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Coronavirus - 19 ทาง Social Media ที่ไม่เป็นความจริง (Fake News) จำนวนมาก ดังนั้น มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ Coronavirus - 19</p>	<p>๑. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๕	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพิ่มเติม เพื่อใช้ดำเนินการในการตรวจคัดกรอง ณ สวนสาธารณะบ้านเด่น โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่</p>
๖	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ดำเนินการ Kick off กิจกรรม ถกแซนเสื้อเตื่อที่ ๓ เตรียมฮับลูกหลานปีกบ้านปีใหม่เมือง ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ในทุกอำเภอด้วย</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>
๗	<p>การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว</p> <p>เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่จะขอเสนอเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวทุกอำเภอ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ขอให้ทุกอำเภอยกระดับมาตรการต่างๆ ในทุกด้าน เช่น มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด มาตรการฉีดวัคซีน มาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการ เป็นต้น</p>	<p>นายอำเภอทุกอำเภอ</p>

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕